



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ โทร.๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ที่ กบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ (e-Plan) ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ข้อมูลในระบบ (e-Plan) ประกอบการพิจารณาในการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการขออุทธรณ์รายการ (ถ้ามี) โดยดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
วันที่ ๒๕- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและ/หรือ นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๕๘	ปิดระบบไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
วันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘	ส่วนกลางตรวจสอบความเรียบร้อยและประมวลผลข้อมูล
วันที่ ๑๔- ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘	เปิดระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานตามปกติ
วันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเพื่อสรุปรวบรวมรายงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสาโรจน์ ไชยมาศ)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นรักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่